
จตุจักร กรีน รวมมือสมาคมฯ จัดตัง้ศูนยกลาง

(HUB) เชื่อมตอการคาไทย-จีน เพื่อวางยุทธศาสตร

ทางการคารองรับ AEC อยางเป็นระบบ หวังกระตุน

เม็ดเงินไมนอยกวารอยลานตอปี

โครงการจตุจักร กรีน Lifestyle Mall แหงใหมภายใตคอนเซ็ปต “Shops in the park” มุงเป าพัฒนาพื้นที่สวน

หน่ึง รวมกับสมาคมสงเสริมเศรษฐกิจและการคากวางตุง-ฮองกง มณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน

และศูนยพัฒนาการคา-การลงทุนแผนใหม (ITDC) เพื่อพัฒนาใหพื้นที่ภายในโครงการจตุจักร กรีนเป็น

ศูนยกลางการเชื่อมตอของตลาดคาสง-คาปลีก ระหวางไทย-จีน อีกทัง้ยังเป็นการรองรับการเปิดตลาดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอนาคตอยางเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ พรอมตัง้เป าการเติบโตของตลาด ซึ่งคาดวา

จะทําใหมีผูเขารวมสมาคมฯ และสามารถสงออกไปในตลาดจีนไดไมน อยกวา 100  ลานบาทในปีแรก และคาดวาจะ

สามารถผลักดันสินคา บริการของประเทศไทยเขาสูตลาดจีนไดเป็นเป็นจํานวนมาก เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนทาง

เศรษฐกิจกลับเขาสูประเทศไดเป็นจํานวนมหาศาลอยางแนนอน

 

นายศักดา อูดาราศักดิ์  กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮ ทราฟฟิค มีเดีย จํากัด ผูบริหารโครงการจตุจักร กรีน

กลาววา ณ จุดเริ่มตนในการพัฒนาพื้นที่โครงการจตุจักร กรีน อีกหน่ึงนโยบายของเรา คือ ตองการสนับสนุน สง

เสริมสินคา และบริการของผูประกอบการไทยใหมีการขยายตลาดทัง้ในและตางประเทศ ซึ่งเราไดเห็นถึงศักยภาพ

ของพื้นที่ของโครงการฯ ที่อยูใจกลางเมือง มีการเชื่อมตอเชิงธุรกิจไดหลายดาน ทัง้ตลาดคาสงที่มีขนาดใหญติด

อันดับตน ๆ ในเอเชียอยางตลาดนัดสวนจตุจักร เสนทางคมนาคมที่สะดวกในการเชื่อมตอทางธุรกิจไดหลายดาน

อาทิ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ(จตุจักร), ทางดวน, รถไฟฟ ามหานคร MRT, รถไฟฟ า BTS-จุดเชื่อมแอรพอ

รทลิงค, รถไฟสูหัวลําโพง ซึ่งถือไดวาตัง้อยูในยานทําเลทองเขตเศรษฐกิจทางการคาของประเทศ ดังนัน้ในการ

พัฒนาจัดสรรพื้นที่โครงการจตุจักร กรีน จึงตองการมุงเป็นศูนยกลางในการเชื่อมตอกับผูประกอบการที่มีศักยภาพ

ทางดานการคาปลีก-คาสงเพื่อเขาไปดําเนินธุรกิจระหวางประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

“โดยวันน้ีเราไดรับความมือจากหนวยงานที่มีศักยภาพอยางสมาคมสงเสริมเศรษฐกิจและการคากวางตุง-ฮองก
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ง มณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนยพัฒนาการคา-การลงทุนแผนใหม (ITDC) เพื่อรวมมือ

ในการเดินหน าชวยผลักดันสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ ตลาดการคาในอนาคตของประเทศใหมีการเติบโต โดยมุงเจาะ

ตลาดการคาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นตลาดใหญที่จะนําเม็ดเงินกลับสูในประเทศไดเป็นจํานวนมาก หาก

แตการเตรียมความพรอมในการดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนตองกาวอยางระมัดระวัง พรอมทัง้มีการ

วิเคราะหตลาดอยางเจาะลึก ดังนัน้ความรวมมือของทัง้ 3 องคกรในครัง้น้ี ถือเป็นความพรอมอยางสมบูรณ ทัง้สวน

ของพื้นที่ศูนยกลางกระจายสินคา สวนของการวิเคราะหตลาด พื้นที่ทางการคาในสาธารณรัฐประชาชนจีน สวนของ

การสนับสนุน สงเสริมผลักดันดานการลงทุน ตลอดจนการหาชองทางสนับสนุนเงินทุนจากชองทางตาง ๆ ดังนัน้

ความพรอมในครัง้น้ี เบื้องตนเราคาดวาจะมีเงินสะพัดเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากผูประกอบการที่รวมโครงการฯ สามารถไป

เปิดตลาดใหมในสาธารณรัฐประชาชนจีนไมน อยกวารอยลานบาทในปีน้ีอยางแนนอน

 

นายศักดา กลาวอีกวา ในการเดินหน าความรวมมือของโครงการจตุจักร กรีนในครัง้น้ี เราเชื่อมัน่ถึงความพรอม

รอยเปอรเซ็นตที่จะเป็นศูนยกลาง (HUB) รานคาปลีก-คาสงที่มีศักยภาพของกรุงเทพฯ เน่ืองดวยพื้นที่แหงน้ีเป็น

จุดศูนยกลางของกลุมสังคมเมือง อาทิ อาคารสํานัก แหลงชอบป้ิง สวนสาธารณะ สถานบันเทิง และการคมนาคมที่

สะดวกสบาย อีกทัง้ยังพื้นที่การเชื่อมตอตลาดคาสงที่ใหญที่สุดในเอเชียอยางพื้นที่จตุจักรมีอัตราของจํานวนคนไม

น อยกวา 80,000 ถึง 100,000 คนในวันเสารและอาทิตย เม็ดเงินหมุนเวียนในแตละปีไมตํ่ากวาแสนลานบาท ซึ่งไม

ยากที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงน้ีใหเป็นศูนยกลางในการเชื่อมตอการคาระหวางประเทศไทย-จีน ที่เรามุงเป าเพียงปีละรอย

ลานบาทในชวงตนของการเดินหน าโครงการฯ โดยปัจจุบันโครงการจตุจักร กรีน ไดวางกลยุทธเบื้องตนในปีน้ีในการ

สนับสนุนผูประกอบการ นอกจากการจัดพื้นที่ในการนําเสนอสินคา บริการแลว พื้นที่อีกสวนเรายังเปิดใหสมาคมฯ ใช

ในการจัดสัมมนา อบรม เพื่อใหความรูในการเตรียมตัวกับกลุมผูประกอบการ ใหมีความพรอมที่จะเป็นผูคาที่

สามารถนําสินคาไปเปิดตลาดที่ใหญที่สุดในโลกอยางสาธารณรัฐประชาชนจีนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และพรอม

ใหทางสมาคมใชพื้นที่ของโครงการในการนําสินคา บริการจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาแสดง เพื่อประโยชนใน

ภาพรวมของประเทศไทยเป็นสําคัญ

 

“เป าหมายของการรวมมือในครัง้น้ี เพื่อตองการที่จะยกระดับใหผูประกอบการทุกแขนงเกิดความพรอม สราง

มาตรฐานศักยภาพของสินคาและบริการตรงตามความตองการของตลาดอยางแทจริง อีกทัง้ยังเป็นการใชโครงการ

จตุจักร กรีน   เป็น (HUB) ศูนยกลางในการสงเสริม ใหความรู และเป็นสถานที่เชื่อมตอกับรานคาปลีก-คาสงตาง ๆ

โดยทัง้หมดยังถือเป็นโรงเรียนชัน้ดีในการลงมือเตรียมความพรอมภายในปี 2015 เพื่อใหทันกับการรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ  AEC ที่กําลังใกลเขามา ซึ่งจะเห็นไดวาสิ่งที่เราเริ่มตนจะเป็นการวางแผน

แนวทางการรับมือที่เห็นเป นรูปธรรม มีการลงมือทํา ศึกษาตลาด เตรียมพื้นที่รองรับในอนาคตอันใกล ที่จะชวยให

เกิดการกระตุนทางดานเศรษฐกิจภายในประเทศตอไปในอนาคต” นายศักดา กลาวสรุป



 

นายภูสิต  เพ็ญศิริ รองประธานศูนยอาเซียน สมาคมสงเสริมเศรษฐกิจและการคา กวางตุง-ฮองกง กลาว

วา ความรวมมือในครัง้น้ีตองขอบคุณโครงการจตุจักร กรีนเป็นอยางมาก ที่ไดเล็งเห็นถึงประโยชนในภาพรวมของ

ประเทศเป็นสําคัญ และมองเห็นถึงโอกาสที่ผูประกอบการจะไดรับจากความรวมมือในครัง้น้ี ซึ่งเราถือเป็นหนวยงาน

ที่ไดรับการแตงตัง้ที่ถูกตองอยางเป็นทางการในการใหการสนับสนุนนําสินคา หรือบริการจากประเทศไทยเขาไป

ดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน และในครัง้น้ีสมาคมไดรับการจัดสรรพื้นที่ในสวนของการนํารองในการกระ

จายสินคาทัง้สิน้ 11 หอง เพื่อเป็นสวนในการสงเสริม สนับสนุนสินคา บริการระหวางทัง้สองประเทศ อีกทัง้โครงการ

จตุจักรกรีนยังมอบพื้นที่สวนหน่ึงใหกับสมาคมสงเสริมเศรษฐกิจและการคากวางตุง-ฮองกง มณฑลกวางตุง

สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตัง้เป็นศูนยกลางรับเป็นที่ปรึกษาทางการคากอนเขาสูตลาดจีนอีกดวย เพื่อสรางความ

พรอม ความแข็งแกรงใหกับผูประกอบการไทยในการเตรียมความพรอมทางธุรกิจอยางมีระบบ

“สมาคมสงเสริมเศรษฐกิจและการคา กวางตุง-ฮองกง มณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดตัง้ทีมในการ

วิเคราะหเชิงลึกถึงศักยภาพของสินคา บริการ ตลอดจนขอกําหนด ขอกฎหมาย การมองหาพื้นที่ที่ตรงกับสินคา

บริการและบริหารงานในการตลาด ประชาสัมพันธในตลาดจีนอยางตรงจุด โดยโครงการจตุจักร กรีน และสมาคมฯ

ไดเล็งเห็นถึงความพรอม ศักยภาพของพื้นที่ที่เป็นศูนยกลางความพรอมในดานตาง ๆ ซึ่งเราไดมีการวางกรอบแผน

งาน กลยุทธดานการคาทัง้แผนระยะสัน้ และระยะ 3 ปีนับจากน้ีอยางเป็นระบบ โดยสัดสวนในแบงรายไดกลับคืนให

กับทางโครงการจตุจักร กรีน เป็นลักษณะ GP (Gross Profit) ของรายไดจากผูประกอบการที่มาออกรานคาในพื้นที่

ของโครงการจตุจักร กรีน อีกสวนหากมีการจัดกิจกรรมในแตละไตรมาสทางสมาคมจะคืนคาบํารุงพื้นที่ใหกับทาง

โครงการไมน อยกวารอยละ 20 เพื่อเป็นการทํานุบํารุงพื้นที่อีกดวย ดังนัน้ในความรวมมือในครัง้น้ีสมาคมฯ เห็นถึง

นิมิตรหมายที่ดีในการวางกรอบแนวทางที่ชัดเจนของกลุมผูประกอบการไทย และยังเป็นการเตรียมความพรอมใน

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอนาคตอันใกล และเห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ เม็ดเงินที่กลับสู

ประเทศในอนาคตอันใกล” นายภูสิต กลาวสรุป


